

บทนำ มติชน ความหวัง

นัยยะหรือความหมายที่น่าสนใจจาก กรุงเทพโพลล์ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่สำรวจความเห็นประชาชนเรื่อง ความหวังของประชาชนกับการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการเมืองไทยระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 71.3 สนับสนุนให้มีการปฏิรูปการเมือง พรรคการเมือง นักการเมืองอย่างจริงจังก่อนเลือกตั้งในปี 2560 ร้อยละ 74.1 เห็นว่าควรเซตซีโร่พรรคการเมือง เพื่อเปิดโอกาสให้มีพรรคการเมือง นักการเมืองใหม่มากขึ้น ขณะที่ร้อยละ 20.2 ไม่เห็นด้วย เพราะจะทำให้ต้องยุบพรรคใหญ่ ร้อยละ 78.5 เห็นด้วยกับแนวคิดจำกัดค่าใช้จ่าย และการจำกัดการใช้สื่อในการหาเสียง ร้อยละ 17.3 ไม่เห็นด้วย เพราะจะทำให้การหาเสียงไม่คึกคัก ขาดสีสัน

ส่วนในเรื่องขององค์กรอิสระ ที่ถูกวิจารณ์ในเรื่องความเป็นกลางมาตลอด ผลสำรวจของกรุงเทพโพล พบว่า ร้อยละ 67.8 เห็นด้วยที่จะให้มีการเซตซีโร่องค์กรอิสระทั้งหมด โดยเริ่มจาก กกต. ขณะที่ร้อยละ 25.2 ไม่เห็นด้วยเพราะระบบเดิมดีอยู่แล้ว ร้อยละ 7.0 ไม่แน่ใจ ส่วนในประเด็นเกี่ยวกับรัฐบาลและความคาดหวังต่ออนาคตของ

การเมืองไทย ร้อยละ 60.3 เชื่อมั่นในรัฐบาลและ คสช.ว่าจะปฏิรูปการเมืองให้มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ ร้อยละ 62.7 คาดหวังอยากเห็นนักการเมืองหน้าใหม่ พรรคการเมืองใหม่มากที่สุดหลังการปฏิรูป รองลงมาร้อยละ 57.4 อยากให้การเมืองไทยมีการแข่งขันอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม ไม่ซื้อเสียง

จริงแท้แน่นอนว่า ประชาชนอยากเห็นการเมืองที่ดี มีนโยบายเพื่อประชาชนและทำงานเพื่อส่วนรวม และมีภาพลักษณ์ที่ดีไปพร้อมกัน เนื่องจากที่ผ่านมามีการโจมตีต่อเนื่องและเป็นระบบว่า นักการเมืองเลว คดโกง เป็นสาเหตุของวิกฤตต่างๆ กลายเป็นวาทกรรมที่ฝังแน่นในความเชื่อของประชาชน กลายเป็นเงื่อนไขหลักในการยึดอำนาจตั้งแต่ปี 2534 จนปัจจุบัน จึงถึงเวลาที่พรรคการเมือง นักการเมือง ต้องยกเครื่องสะสางตนเอง ทำระบบพรรคให้โปร่งใส ให้ประชาชนมีส่วนกำหนด ลบภาพพรรคของนายทุนไม่กี่คนให้หมดไป เพื่อให้ประชาชนเห็นภาพและสาระที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าการทุจริตคอร์รัปชันไม่ได้มีเฉพาะแวดวงการเมืองแต่ข้าราชการและนักธุรกิจเอง ก็ไม่ได้ปลอดพ้นเช่นเดียวกับองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ปราบโกง แต่ก็ดูเหมือนมีเงื่อนไขบางอย่าง จนกลายเป็น 2 มาตรฐาน ดังนั้น ความหวังของประชาชนจะบรรลุไม่ได้ หากไม่มีการแก้ปัญหา โดยดำเนินการกับทุกฝ่ายอย่างเสมอหน้า มิฉะนั้นจะกลายเป็นการฉ้อฉล แสวงหาประโยชน์จากการปราบทุจริตคอร์รัปชันอีกต่อหนึ่ง ซึ่งเท่ากับทำลายความหวังของประชาชนไปในตัว